



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง แก่ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนของรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่งฯ และไม่เป็นที่จริงตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ และนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คำสั่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอแก้ไขประกาศรายชื่อฯ ดังนี้

๑. ผวนก ๒ แนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๑๕ ราย โดยเพิ่มรายชื่อ
นายณัฐพล สุริยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เลขประจำตัว ๑๐๘๖
เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ ทำให้มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๑๖ ราย

๒. ผนวก ๓ แนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓๒ ราย โดยขอยกเลิกรายชื่อ นายณัฐพล สุริยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เลขประจำตัว ๑๐๘๖ ทำให้มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓๑ ราย

๓. ผนวก ๔ แนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔๕ ราย โดยขอยกเลิกรายชื่อ นายณัฐพล เพชรฉกรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันตำรวจราชานูภาพ เลขประจำตัว ๑๐๘๗ และเพิ่มรายชื่อ นายณัฐพล สุริยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เลขประจำตัว ๑๐๘๖ เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย